

Số: 85/BC - UBND

Ngọc Trạo, ngày 30 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO
việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Quý 3 năm 2024 phường Ngọc Trạo

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Thực hiện Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bim Sơn năm 2024 và quy định báo cáo định kỳ về công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024. UBND phường Ngọc Trạo báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý 3 năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khái quát tình hình cơ quan, đơn vị

Phường Ngọc Trạo thị xã Bim Sơn được thành lập ngày 29/9/1983 theo quyết định số 111 của HĐBT nay là Chính phủ.

Phía Bắc giáp phường Bắc Sơn, phía Nam giáp xã Quang Trung, phía Đông giáp phường Ba Đình, phía Tây giáp xã Hà Long (huyện Hà Trung). Phường Ngọc Trạo có một vị trí đặc biệt: Có chợ Bim Sơn trung tâm thương mại của Thị xã, có Ga xe lửa, có bến xe nội tỉnh, có đường sắt và đường quốc lộ 1A chạy qua.

Diện tích tự nhiên 286,72 ha, phường có 8 khu phố, 88 tổ dân phố, có 48 cơ quan hành chính, đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn, có 2.298 hộ với 8.240 khẩu.

Đảng bộ Phường có 16 chi bộ với 559 đảng viên. Tổng số cán bộ, nhân viên cơ quan Phường: 31 người, trong đó: Trình độ chuyên môn: Đại học: 24 người = 77,42%; Cao đẳng: 02 người = 6,45%, Trung cấp: 5 người = 16,13%. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 24 người = 77,42%, Sơ cấp: 01 = 3,23 % chưa qua đào tạo: 6 = 19,35%.

Cơ sở vật chất: 01 nhà làm việc gồm 3 tầng, 26 phòng làm việc, 01 phòng họp giao ban, 01 hội trường. Được trang bị cơ sở vật chất tương đối đảm bảo phục vụ cho công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ cấu kinh tế của phường là “Dịch vụ-Thương mại, Tiêu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp”. Căn cứ theo định hướng của Đảng bộ, cán bộ và nhân dân phường Ngọc Trạo đã đoàn kết phấn đấu xây dựng phường trở thành một phường vững về chính trị mạnh về Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng, xây dựng nếp sống văn minh, xứng đáng là phường trung tâm của thị xã Bim Sơn.

Thực hiện quy định về chỉ tiêu biên chế của cơ quan được giao: 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

2. Việc ban hành văn bản, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các ngành, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

Chủ tịch UBND phường thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, người lao động các văn bản quy định, hướng dẫn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp trên như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*"; Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thị xã Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2021- 2025 và văn bản liên quan.

Từ sự chỉ đạo, quán triệt các văn bản của cấp trên, UBND phường cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện như:

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2024 về cải cách hành chính năm 2024; Quyết định số 25/QĐ - UBND ngày 24/01/2024 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 02/02/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 về Duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Ngọc Trạo năm 2024; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/02/2024 về tự kiểm tra, rà soát đánh giá hệ thống văn bản ban hành năm 2023 và kiểm tra văn bản năm 2024; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2024 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 34/KH - UBND ngày 21/3/2024 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024; Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 09/01/2024 về Tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính phường Ngọc Trạo năm 2023 và các Báo cáo có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, thủ tục hành chính...

UBND phường đã tổ chức triển khai nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp, hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý

thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ, công chức đảm bảo tính liên hoàn và hiệu quả trong công việc.

Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong cơ quan phường; lồng ghép vào các hội nghị gắn với kỷ luật kỷ cương trong công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ và công tác chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ được phân công.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ

Chủ tịch UBND phường thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, người lao động các văn bản quy định, hướng dẫn và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp trên như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định liên quan về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày 10/7/2021, UBND phường đã công bố Quyết định số 179/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND Phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND Phường; đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND Phường; phối hợp chặt chẽ giữa UBND Phường với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; Theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND Phường. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật

quy định. Phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua UBND Phường đã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thực hiện nhiều biện pháp tăng cường tính kỷ luật kỷ cương hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn Phường.

Tập thể UBND Phường đã thực hiện được vai trò trách nhiệm của mình đối với cơ quan góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện công vụ với những nội dung thiết thực có tác động đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bằng các hành động cụ thể sau:

Phân công công việc cụ thể xác định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu cũng như mỗi cán bộ, công chức, người lao động. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan Phường.

Người đứng đầu cơ quan đã đề cao kỷ luật kỷ cương gương mẫu trong thực hiện giờ giấc làm việc chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định pháp luật, nội quy quy chế làm việc của cơ quan. Không uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc kể cả khi tổ chức hội nghị tiếp khách.

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Kết quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; việc công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tối thiểu 30% so với quy định hiện nay.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Phường đảm bảo đúng quy định. Các TTHC được niêm yết tại vị trí thuận lợi cho người dân tìm hiểu... 100% TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Phường. Chỉ đạo các công chức chuyên môn công khai và thực hiện TTHC ngay sau khi Chủ tịch UBND Phường công bố danh mục TTHC. Công khai kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC. Rà soát đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính (có Phụ lục Danh sách cắt giảm thời gian giải quyết TTHC kèm theo).

- Giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) và dịch vụ trực tuyến và trực tuyến toàn trình.

Để đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) và dịch vụ trực tuyến và trực tuyến toàn trình, trong thời gian tới Phường cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

+ Tăng cường tuyên truyền, đổi mới các hình thức truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

+ Cung cấp đa dạng các kênh giao tiếp giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ (trực tuyến hoặc tại các Trung tâm HCC Trung tâm dịch vụ...). Từng bước tiến tới xác định Internet (ứng dụng những công nghệ mới thông tin trực tuyến) sẽ là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân; thay đổi thói quen, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ với cơ quan nhà nước.

+ Ứng dụng những công nghệ mới mở rộng nâng cao chất lượng và tăng cường việc sử dụng dịch vụ trực tuyến trong tương lai. Trong đó đề cao các vấn đề về an toàn an ninh trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Việc xây dựng quy trình giải quyết TTHC; xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC khi để xảy ra trễ hẹn; chấn chỉnh tình trạng tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận chuyên môn hồ sơ không có phiếu hẹn. Duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI); 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến, trực tuyến toàn trình và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Kịp thời cập nhật các TTHC do UBND tỉnh công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để tham mưu công bố kịp thời theo quy định. Rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC.

3. Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày

06/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025; Công văn số 17789/UBND-THKH ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Việc thực hiện quy chế, nội quy, đeo thẻ; tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức. UBND phường thường xuyên rà soát bổ sung hoàn chỉnh nội quy quy chế của cơ quan phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương, 100% cán bộ, công chức và người lao động chấp hành tốt; nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Cơ quan phường.

- Hàng năm UBND phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức đúng nội dung và thời gian quy định. Thực hiện Hướng dẫn số 56/HD-NV ngày 06/12/2023 UBND thị xã Bim Sơn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Ngày 11/12/2023, UBND phường Ngọc Trạo tổ chức họp xét và thống nhất đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2023 (có danh sách đánh giá, phân loại kèm theo). Kết quả đánh giá xếp loại là căn cứ để thực hiện việc khen thưởng trong năm đảm bảo công bằng khách quan.

- Việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại Bộ phận Một cửa gồm: 01 cán bộ là Phó Chủ tịch phụ trách; 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch.

4. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước đối với cán bộ, công chức, người lao động:

- Việc chấp hành pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tiến độ và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc được giao.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động Chủ tịch yêu cầu nghiêm túc thực hiện công việc nhiệm vụ được giao không để quá hạn bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm không né tránh công việc.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức lợi dụng chức năng nhiệm vụ để gây những phiền hà trực lợi khi xử lý giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tiến độ và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc trong năm đề đề xuất khen thưởng.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ trong giao tiếp, xử lý công việc và thái độ phục vụ tổ chức, công dân.

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan phòng phải thượng tôn pháp luật. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, không để chậm trễ, quá hạn; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động cần tiếp tục khắc phục:

1. Số ít cán bộ, công chức còn chưa chủ động trong công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Chế độ báo cáo một số ít bộ phận chưa thực sự nghiêm túc, chưa chủ động và không đảm bảo theo thời gian quy định.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công vụ.

2. Một bộ phận trong công việc, nhiệm vụ được giao chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu; công tác phối hợp trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

V. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã về cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan; khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử để thực hiện tuyên truyền đạt hiệu quả.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách TTHC nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông; nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý 3 năm 2024. UBND phường Ngọc Trạo báo cáo UBND thị xã Bỉm Sơn theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã(B/c);
- TT.Đảng ủy,HĐND(B/c);
- TT.UBND phường(B/c);
- Cán bộ,CC,NLĐ phường(T/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phong